

TSE ครึ่งปีแรกงบสวย แยกไลน์ธุรกิจสุขภาพ

TSE คาด O2/66 โต โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นหนุน-รายได้ทั้งปีแตะ 3 พันลบ.ทำนิวไฮ

TSE พร้อมร่วมประมูลโรงไฟฟ้า กกพ.รอบ 2 ตั้งเป้าคว้าเพิ่มไม่ต่ำกว่า 150 MW



#TSE #พันธกิจ – TSE มองผลงานไตรมาส 2/2566 แวเด่น หลังกดปุ่ม COD โครงการ Onikoube ในญี่ปุ่น ขนาด 133 เมกะวัตต์ หนุนรายได้ปี 2566 ยืนเหนือเป้า 3 พันล้านบาท พร้อมเร่งเครื่องเดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศต่อเนื่อง เล็งแยกไลน์ธุรกิจเพื่อสุขภาพ Wellness-IVF เพิ่มเติม

นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ประเมินภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2566 มองว่าจะมีการเติบโตที่ตึกว่ามากเมื่อเทียบช่วงเวลาดียวกันกับปีก่อน และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2566 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ระดับ 365.78 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 233.27 ล้านบาท

ปัจจัยหลักๆ เป็นผลมาจากการการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Onikoube ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 147 เมกะวัตต์ หรือมีขนาดกำลังการผลิตเสนอขายที่ประมาณ 133 เมกะวัตต์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทำให้จะเริ่มรับรู้รายได้จากการขายไฟเข้ามาในไตรมาส 2/2566 เป็นไตรมาสแรก และรับรู้เต็มไตรมาสในไตรมาส 3/2566 เป็นต้นไป

*ครึ่งปีแรกโตแกร่ง

สำหรับการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเมื่อเทียบกับ 6 เดือนก่อนหน้า (HoH) หนุนผลการดำเนินงานโดยรวมในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือมีรายได้แตะ 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทยังไม่มีแผน COD โรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติม แต่มองการเข้าซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่มีผลประกอบการดี

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 286.20 เมกะวัตต์ รวมทั้งหมด 35 โครงการ แบ่งเป็น โซลาร์ฟาร์ม จำนวน 17 โครงการ กำลังการผลิตรวม 117 เมกะวัตต์, โซลาร์รูฟท็อป จำนวน 14 โครงการ ขนาด 14 เมกะวัตต์, ไปโอแมส จำนวน 3 โครงการ รวม 22.2 เมกะวัตต์ และโซลาร์ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 โครงการ ขนาด 133 เมกะวัตต์ โดยวางแผนเป้าหมายภายในระยะ 5-7 ปีข้างหน้า จะมีกำลังการผลิตสูงกว่า 500 เมกะวัตต์

*ธุรกิจสุขภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีความสนใจในการขยายการลงทุนใหม่ๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานจากขยะทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันก็มีที่อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนทั้งโครงการที่มีการเดินเครื่องและจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างไว้บ้างแล้ว เบื้องต้นคาดว่าจะในช่วงครึ่งหลังปี 2566 จะมีความชัดเจน

ขณะเดียวกันก็มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจที่นอกเหนือจากโครงการพลังงาน ด้วยจากสังคมในยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มากขึ้น ทำให้มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดูแลสุขภาพ (Wellness) รวมถึงจากการเกิดใหม่ของประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจด้านการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เพิ่มเติมอีกด้วย แต่อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาระยะหนึ่ง

กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 ประมาณ 3,668 เมกะวัตต์ และการรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 30 เมกะวัตต์ นั้น บริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลรับโครงการใหม่ด้วยเช่นกัน เบื้องต้นคาดหวังว่าจะได้งานใหม่เข้ามาเต็มพอร์ตอย่างน้อย 150 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินเดือนกรกฎาคมนี้

รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก <https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/>

YOUTUBE คลิก <https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA>

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก <https://lin.ee/uFms4n5>

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก <https://twitter.com/thunhoon1>

รายงาน : กาญจนา มณฑา
รองบรรณาธิการ : กาญจนา มณฑา



ย้อนกลับ

จาก start date ถึง end date